



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH

Kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với lũ tại các địa phương



Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác xử lý, gia cố đê bốt chống tràn ở xã Quỳnh Lâm (Quỳnh Phụ).



Các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống lũ, hộ đê tại xã Tân Lập (Vũ Thư).



Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố tại đê bốt xã Canh Tân (Hưng Hà).

Chiều ngày 12/9, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ, hộ đê tại 2 huyện Quỳnh Phụ, Vũ Thư. Cùng đi có các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh cùng đoàn kiểm tra công tác xử lý, gia cố đê bốt chống tràn ở xã Quỳnh Lâm (Quỳnh Phụ); công tác đắp trạch chống tràn tuyến đê tả Hồng Hà II tại cống Tân

Lập và tuyến đê bốt xã Bách Thuận (Vũ Thư).

Do nước từ thượng nguồn đổ về liên tục kèm mưa lớn ở hạ nguồn khiến mực nước tại hệ thống sông của Thái Bình dâng cao, nhiều tuyến đê bốt, bờ bao có nguy cơ bị tràn. Đối với gần 8km đê bốt xã Quỳnh Lâm, công tác xử lý, gia cố chống tràn được huyện Quỳnh Phụ thực hiện khẩn trương, quyết liệt tại hơn 10 điểm xung yếu trên tuyến đê. Từ ngày 11/9 đến nay, hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an tất cả các xã trong huyện được huy động cùng nhân dân xã Quỳnh Lâm và các xã lân cận tham gia xử lý, bảo vệ an toàn khu dân cư trong đê. Cùng với đó, huyện lên phương án di chuyển người dân xã Quỳnh Lâm đến các địa phương khác nếu xảy ra tình huống xấu với phương châm bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng người dân.

Tại Vũ Thư, ngay trong đêm 11/9, huyện đã huy động lực lượng công an, quân đội cùng sự hỗ trợ của hàng trăm người dân tham gia đắp trạch chống tràn tuyến đê tả Hồng Hà II tại cống Tân Lập. Xã Tân Lập đã huy động 240m³ cát, hơn 10.000 bao bì và lực lượng gần 400 người tiến hành đắp 550m trạch đê; đồng thời, di dời các hộ dân khu vực bên phải cũ thôn Tân Đệ và những gia đình già cả, neo đơn bị ngập úng ở các thôn còn lại đến nơi an toàn. Trước đó, để gia cố, chống tràn tuyến đê bốt xã Bách Thuận có chiều dài trên 7,5km, xã Bách Thuận huy động 500m³ đất cát, hàng chục nghìn bao bì, gần 1.000 người gồm lực lượng thường trực hộ đê và nhân dân tham gia gia cố những đoạn xung yếu.

Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT và

TKCN tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm vào cuộc rất cao của 2 huyện Quỳnh Phụ, Vũ Thư nói riêng và các địa phương trong tỉnh đã tập trung, quyết liệt chỉ đạo theo phương châm "4 tại chỗ", kịp thời phát hiện và xử lý ngay các tình huống trong mưa, lũ; không chủ quan, lơ là, bảo đảm an toàn các tuyến đê, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân. Đồng chí cũng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn nhân dân toàn tỉnh đã tích cực ủng hộ, đồng thuận hỗ trợ chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng không kể ngày đêm trong ứng phó với mưa, lũ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, tình hình lũ trên các sông vẫn diễn biến phức tạp, do đó để nghị các địa phương, lực lượng chức năng tiếp tục phát huy hiệu quả

phương châm "4 tại chỗ", tăng cường kiểm tra, rà soát, phát hiện các sự cố phát sinh, những ẩn họa và nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn đê để kịp thời xử lý ngay từ phút đầu, giờ đầu. Ưu tiên tối đa nhân lực, vật tư, phương tiện đối với đê quốc gia; trong đó, hết sức chú trọng những vị trí đê, kè, cống xung yếu, chủ động phương án chống tràn tại các vị trí dễ thấp trũng. Đối với bờ bao, đê bốt khu vực có dân cư, các địa phương cần lên phương án di dời người và tài sản của các hộ trong vùng ảnh hưởng, kiên quyết không để thiệt hại về người với phương châm "tính mạng của người dân là trên hết, trước hết, giảm tối đa thiệt hại về tài sản". Các lực lượng tham gia tuần tra, canh gác đê thường trực 24/24 giờ, thường xuyên kiểm tra đoạn tuyến phụ trách, không được lơ là, chủ quan, nghiêm cấm bỏ vị trí.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh yêu cầu các đồng chí lãnh đạo tỉnh phụ trách huyện, bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện không chủ quan, lơ là, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phân công các đồng chí lãnh đạo huyện trực tiếp tới các địa bàn trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống lũ, hộ đê và chịu trách nhiệm tại địa bàn phụ trách, quản lý. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động cử lực lượng chuyên trách, hỗ trợ kỹ thuật về các địa phương để xử lý kịp thời khi có tình huống, sự cố xảy ra; bảo đảm an toàn tuyệt đối hệ thống đê quốc gia trên địa bàn tỉnh.

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHÓNG VIÊN

CÔNG ĐIỆN SỐ 09/CĐ-UBND, NGÀY 12/9/2024 CỦA UBND TỈNH về việc quyết liệt tập trung chống lũ, hộ đê, khắc phục hậu quả úng, ngập do bão số 3 gây ra và ứng phó với mưa lớn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH điện:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể;
- Giám đốc sở, Thủ trưởng ban, ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thành ủy;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam, Bắc Thái Bình;
- Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Bình.

Qua kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, bão lũ tại các địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhận thấy các cấp, các ngành, các địa phương đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; nỗ lực, cố gắng trong việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp phòng chống tác ứng phó với tình hình mưa lũ và có phương án bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho Nhân dân;

Tuy nhiên, theo dự báo, lũ hạ du còn tiếp tục lên cao do ảnh hưởng của triều cường trong những ngày tới và duy trì ở mức cao, nguy cơ uy hiếp an toàn nhiều tuyến đê, nhất là những điểm đê xung yếu; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố không chủ quan, lơ là, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy trực tiếp tới các địa bàn trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống lũ, hộ đê; trong đó, cần tập trung thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:

- Ưu tiên tối đa nhân lực, vật lực, phương tiện đối với đê quốc gia; trong đó, hết sức chú trọng những vị trí đê, kè, cống xung yếu, đặc biệt là phương án chống tràn tại các vị trí dễ thấp trũng; đối với bờ bao, đê bốt có dân, triển khai ngay phương án di dời người và tài sản các hộ dân sinh sống,

(Xem tiếp trang 4)

Chung tay khắc phục hậu quả bão, lũ



Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 của dòng họ Phạm tỉnh Thái Bình.

* Sáng ngày 12/9, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 của dòng họ Phạm tỉnh Thái Bình và Ni trưởng Thích Đàm Thoá, trụ trì chùa Ngàn, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình).

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, hội đồng dòng họ Phạm tỉnh Thái Bình đã huy động các gia đình, con cháu chung tay đóng góp, ủng hộ 15 triệu đồng cho đồng bào bị thiệt hại do bão số 3. Cùng với đó, Ni trưởng Thích Đàm Thoá ủng hộ 5 triệu đồng.

Tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp, đồng thời bảo đảm quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch số tiền ủng hộ, hỗ trợ kịp thời, chính xác, đúng đối tượng.

Đến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ của Tỉnh ủy Quảng Nam và các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Sự giúp đỡ thiết thực này sẽ góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân bị thiệt hại do bão số 3.

* Chiều ngày 12/9, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đến động viên, trao quà hỗ trợ các lực lượng và nhân dân tham gia tuần tra, canh gác đê của các xã: Vũ Văn (Vũ Thư), Quỳnh Lâm (Quỳnh Phụ), Canh Tân, Tân Lễ (Hưng Hà) với tổng số tiền hơn 20 triệu đồng.

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn các lực lượng và nhân dân địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, canh gác đê theo cấp báo động đúng quy định để kịp thời phát hiện tất cả các sự cố đê điều, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, an toàn đê điều, an toàn về tài sản.

* Chung tay khắc phục hậu quả bão số 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trích 155 triệu đồng từ quỹ hội để hỗ trợ gia đình hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do bão.

Với tình trạng mưa lớn kéo dài, dự báo mực nước trên các sông tiếp tục dâng cao, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo các cấp hội bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương để ứng phó kịp thời, chủ động phối hợp, hướng dẫn người dân di dời đến nơi an toàn, chuẩn bị các phương án hộ đê, hỗ trợ người dân ứng phó với tình trạng ngập nước và lũ tại các sông lớn. Đồng thời, huy động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia vệ sinh môi trường; buộc lúa, thu hoạch cây màu, tiêu thụ nông sản; vận động các nguồn lực hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do bão, lũ.

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHÓNG VIÊN

Tăng cường công tác tuần tra, canh gác và xử lý sự cố trên tuyến đê quốc gia

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, từ ngày 12 - 17/9 xuất hiện triều cường kết hợp với lũ nên mực nước tại trung và hạ lưu các tuyến sông tỉnh Thái Bình sẽ diễn biến rất phức tạp, có thể phải đắp trạch chống tràn đê quốc gia tại một

số vị trí dễ thấp. Thực tế cho thấy trong đêm ngày 11, rạng sáng ngày 12/9, lực lượng chức năng đã phải xử lý chống tràn tại một vị trí trên tuyến đê quốc gia do lũ và triều kết hợp.

Để bảo đảm an toàn công trình đê điều, tránh tư tưởng chủ quan, lơ là, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên

tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, canh gác đê theo cấp báo động đúng quy định để kịp thời phát hiện tất cả các sự cố đê điều; trong đó, đặc biệt lưu ý sự cố nước lũ có thể tràn qua mặt đê quốc gia ở các khu

vực trung và hạ lưu các huyện: Vũ Thư, Kiến Xương, Quỳnh Phụ, Tiền Hải, Thái Thụy; khẩn trương rà soát, bổ sung nhân lực, vật tư, phương tiện đủ để xử lý các sự cố đê điều nói chung, chống tràn nói riêng.

NGUYỄN THỜI

